

ไต้หวันโควิดเริ่มระบาดหนัก คนไต้หวันตื่นตกใจแห่กักตุนสินค้า

ไต้หวันถูกหยาบยกเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดในโลก ล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดในไต้หวันรุนแรงมากขึ้น โดยมีสถิติผู้ป่วยสูงสุด 14 คนต่อวัน และพบการแพร่ระบาดภายในประเทศโดยไม่ทราบแหล่งต้นตอ จนทำให้รัฐบาลประกาศเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการด้านการรักษาระยะห่างทางสังคม เช่น ประกาศห้ามจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน และกิจกรรมในร่มที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน ไปจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ในขณะที่เมืองนิวไทเปก็ประกาศให้สถานบันเทิง ร้านเกมส์ และอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ปิดให้บริการชั่วคราว ทำให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนว่าอาจมีการลือคาวาน์เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวแย่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค กระดาษชำระ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น

ล่าสุด นายเฉินเจิ้งฉี รมช. กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (MOEA) ได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า MOEA ได้ทำการตรวจเช็คสต็อกสินค้าที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคระบาด ทั้งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคแล้วพบว่า ยังมีหน้ากากอนามัยในสต็อกของรัฐบาลอีกมากกว่า 800 ล้านชิ้น ส่วนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรครังมีโรงงานของรัฐ 4 แห่ง และบริษัทเอกชนอีก 10 แห่งเป็นผู้ผลิต ทำให้ปริมาณการผลิตยังคงพอเพียงต่อความต้องการในตลาด ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ MOEA ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ทั้ง 4 เซนเตอร์แล้วพบว่า ยอดขายของสินค้าที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ในขณะนี้ ยังไม่มีปัญหาในด้านของอุปทาน สำหรับสินค้ากระดาษชำระ ผู้ประกอบการก็แจ้งว่า ยังมีเยื่อกระดาษพอเพียงสำหรับการผลิตได้ประมาณ 1-2 เดือน และสามารถทำการผลิตได้ 200,000 ตันต่อปี ปริมาณสินค้าทุกอย่างพอเพียงที่จะตอบสนองความต้องการของตลาด และไม่เกิดภาวะขาดแคลนอย่างแน่นอน กำลังการผลิตหน้ากากอนามัยของไต้หวันสูงถึง 40 ล้านชิ้นต่อวัน ต่างจากปี 2020 ซึ่งผลิตได้เพียง 1.88 ล้านชิ้นต่อวัน แต่ในขณะนี้สามารถผลิตได้มากถึง 40 ล้านชิ้นต่อวัน การแย่งซื้อสินค้าของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา จึงเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อใดที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น สถานการณ์ก็จะคลี่คลายลงไปเอง

นอกจากนี้ MOEA ยังชี้ว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินมาตรการด้านการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเข้าออกสถานที่ที่มีผู้คนแออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ละเมิดมีโทษปรับ 3,000-15,000 เหรียญไต้หวันโดยทันทีและไม่มีข้อยกเว้น สำหรับกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่มต้องให้ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการลงทะเบียนชื่อจริงนามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลที่ติดต่อได้ โดยการสแกน QR code ที่ติดอยู่ที่หน้าร้านทุกแห่ง พนักงานในร้านจะต้องทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อสถานที่ประกอบการเป็นประจำ พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัย อำนวยความสะดวกในการป้องกันโรคให้กับลูกค้า เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดหาอุปกรณ์ล้างมือและฆ่าเชื้อ จัดฉากกั้นให้กับลูกค้าที่รับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกัน

ที่มา: Economic Daily News /Central News Agency (May 13, 2021)

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ